



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th) \*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2561 ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี และนราธิวาส สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 98.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 61

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค.** ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคใต้ สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร **ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 ต.ค.** ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค.** หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้เคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคใต้ คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศลาว เวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น **ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 ต.ค.** บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย สำหรับภาคใต้ยังคง มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

**ข้อควรระวัง** ระวังน้ำภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. จะมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง **ส่วนในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค.** บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือ และชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรรงออกจากฝั่ง

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระวังน้ำมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. จะมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

- ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกกาแฟซึ่งอยู่ในระยะติดผลควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมและโรคผลเน่า เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ปลูกลองกองซึ่งอยู่ในระยะ เก็บเกี่ยว ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า-โคนเน่า เป็นต้น

- ในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรรงออกจากฝั่ง